

สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์
(ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙)
ฉบับที่ ๒๑/๒๕๕๙

เรื่องที่หนึ่ง ผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๑ นาฬิกา เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และนางสาวลลิตา ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. ผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่อง รายงานการศึกษาธนาคารที่ดิน และร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ.

๒. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงาน ๒ ฝ่าย (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) คณะกรรมการประสานงาน ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

๓.๑ รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เรื่องเศรษฐกิจผู้สูงอายุ

นายสกลิต ลิมพงค์พันธุ์ ประธานกรรมาธิการฯ และกรรมาธิการฯ ได้นำเสนอรายงาน และสมาชิกฯ ได้อภิปราย จากนั้นประธานกรรมาธิการฯ และกรรมาธิการฯ ได้ตอบชี้แจงแล้ว ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	๑๗๑	เสียง
ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	๑	เสียง
งดออกเสียง	๒	เสียง
ไม่ลงคะแนน	ไม่มี	

โดยให้คณะกรรมการฯ นำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การปฏิรูปแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น

นายนิพนธ์ พลิตานนท์ ประธานกรรมการฯ และกรรมการฯ ได้นำเสนอรายงานและสมาชิกฯ ได้อภิปราย จากนั้นประธานกรรมการฯ และรองประธานกรรมการฯ ตอบชี้แจงแล้ว ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	๑๕๔	เสียง
ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	๑	เสียง
งดออกเสียง	๓	เสียง
ไม่ลงคะแนน	๑	เสียง

โดยให้คณะกรรมการฯ นำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่ค้างพิจารณา	ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่	ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ	ไม่มี

จากนั้น ประธานฯ สั่งปิดประชุมเวลา ๑๔.๑๙ นาฬิกา

การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๕ นาฬิกา เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม	ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว	

๓.๑ รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม เรื่อง การส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา (Sports Industry Promotion)

พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานกรรมการฯ และกรรมการฯ ได้นำเสนอรายงาน และสมาชิกฯ ได้อภิปราย จากนั้นประธานกรรมการฯ และกรรมการฯ ได้ตอบชี้แจงแล้ว ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	๑๕๐	เสียง
ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	ไม่มี	
งดออกเสียง	๘	เสียง
ไม่ลงคะแนน	ไม่มี	

โดยให้คณะกรรมการฯ นำความเห็น และข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่ง รายงานไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ รายงานของคณะกรรมการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน เรื่อง การปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน

นายนิกร จำนง ประธานกรรมการฯ ได้เสนอเปลี่ยนชื่อรายงานเป็นเรื่อง การปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน และร่างพระราชบัญญัติวิธีการพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ เปลี่ยนชื่อตามที่ประธานกรรมการฯ เสนอ จากนั้น ประธานกรรมการฯ และกรรมการฯ ได้นำเสนอ รายงาน และสมาชิกฯ ได้อภิปราย จากนั้นประธานกรรมการฯ และรองประธานกรรมการฯ ตอบชี้แจงแล้ว ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	๑๔๙	เสียง
ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	๑	เสียง
งดออกเสียง	๕	เสียง
ไม่ลงคะแนน	ไม่มี	

โดยให้คณะกรรมการฯ นำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่ง รายงาน และร่างพระราชบัญญัติไปยังคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่ค้างพิจารณา ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ ไม่มี

จากนั้น ประธานฯ สั่งปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๗ นาฬิกา

เรื่องที่สอง งานแถลงข่าวและการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการประชาสัมพันธ์สื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สถานิติบัญญัติแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในงานแถลงข่าวและการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการประชาสัมพันธ์สื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติฯ นายอภิชาติ สุขัคคานนท์ รองประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คนที่สอง นายนิธิ พัฒนภักดี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นางสาวสุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท เอสเอฟคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายมานพ โตการคำ ประธานชมรมโครงข่ายนายมานพ โตการคำ ประธานชมรมโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิลประเทศไทย และนายมิชัย ไพรสิงห์ นายกสมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมงานโดยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถได้รับรู้และซาบซึ้งถึงพระราชกรณียกิจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความจงรักภักดี และที่สำคัญคือการส่งต่อถึงความจงรักภักดี “จากรุ่นสู่รุ่น”(Loyalty to Royalty) เพื่ออนาคตของสังคมไทยอันมีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มั่นคงต่อไปด้านรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนที่หนึ่ง กล่าวว่าได้มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น ๒ ชุด ความยาวไม่เกิน ๓ นาที ได้แก่ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ จะนำภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติฯ เผยแพร่ผ่านทางโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์เอสเอฟซีเนม่า และโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิล สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ ต่อไป

เรื่องที่สามรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง บรรยายเรื่อง บทบาทของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง บรรยายเรื่อง บทบาทของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รุ่นที่ ๒ สถาบันพระปกเกล้า ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา สถาบันพระปกเกล้า ถนนแจ้งวัฒนะ

โดยนายอลงกรณ์ ได้บรรยายภาพรวมแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อเพิ่มระดับขีดความสามารถของประเทศ การปฏิรูปประเทศจะสำเร็จได้ จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกคนในประเทศ ที่ต้องร่วมกันสร้างพาหนะใหม่ เตรียมความพร้อมเพื่อออกเดินทางสู่ระดับเขตแดนบั้นใหม่ของประเทศ ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เป็นประเทศไทยที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งในสังคมโลก